



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโพน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ในวันและเวลาราชการ และสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และการดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ตามลำดับ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานปลัด จำนวน ๑ ราย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๓	นางสาวธิดาพร กิ่งแก้ว	

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ ราย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๖	นางสาวสุภาวรรณ ฉลวยศรี	

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพน จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑. ผู้ขึ้นบัญชีได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๒. ผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างในเวลาที่คุณธรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพน จะเรียกมาทำสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพน ภายในวันที่รับแจ้ง หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสถียร ถานาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน